

ข่าวเลขที่ 44

28 มีนาคม 2560

## พาณิชย์จัดงาน “ตลาดประชารัฐต้องชม Expo 2018 ระดับภูมิภาค”

### หวังกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น

กระทรวงพาณิชย์ เปิดงานตลาดประชารัฐต้องชม Expo 2018 ระดับภูมิภาค ครั้งแรก ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว่า 350 บูธ จากผู้ค้าผู้ประกอบการจากภูมิภาคต่างๆ ทั้งผู้ค้าจากตลาดประชารัฐต้องชม ผู้ค้าสินค้า OTOP SMEs BizClub และสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด มาจำหน่ายสินค้าให้เลือกชม เลือกชิม หวังกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน

นายบุญยฤทธิ์ กล้วยานมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศ หรือเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ด้วยการเชื่อมโยงผลผลิตไปสู่ตลาดให้เกษตรกรผู้ค้ามีที่ขายผลผลิต ซึ่งตระหนักดีว่า “ตลาดประชารัฐต้องชม” เป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นแหล่งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างงานให้กับคนในชุมชน ซึ่งนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์สนับสนุนตลาดโดยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวทำให้ตลาดต้องชม เป็นที่ที่ไม่ว่าจะเป็นคนในท้องถิ่นหรือผู้มาเยือนจากต่างถิ่น ต่างต้องแวะชม แวะเวียนเข้ามาจับจ่ายใช้สอย สัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นการสร้างรายได้ควบคู่ไปกับการรักษาขนบธรรมเนียม ศิลปะ และวัฒนธรรมของชุมชน

การจัดงาน “ตลาดประชารัฐต้องชม Expo 2018” ระดับภูมิภาค กำหนดจัดขึ้น 3 ครั้ง ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และขอนแก่น ซึ่งการจัดงานในครั้งแรก ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นายวิฑูรย์ จีนโต) ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งงานในครั้งนี้เป็นการนำผู้ค้าในตลาดประชารัฐต้องชมจากภูมิภาคต่างๆ และผู้ค้าในท้องถิ่นมาจำหน่ายให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ได้รับทราบว่าเรามีตลาดประชารัฐต้องชมอยู่ทั่วประเทศทุกภูมิภาคของประเทศไทย มีสินค้าดี มีคุณภาพ ราคาดี ร้อยจำหน่ายในราคาเป็นธรรม และมีอัตลักษณ์ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามให้ได้ชื่นชมและร่วมกันรักษาให้สืบทอดต่อไป และยังมีกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น กิจกรรม Workshop ตลอดการจัดงาน

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนทุกท่านมาเลือกชม เลือกชิม และอุดหนุนสินค้าภายในงาน “ตลาดประชารัฐต้องชม Expo 2018” เพื่อช่วยกันอุดหนุนสินค้าของชุมชน เป็นการช่วยกันกระจายรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้คนในชุมชน ก่อให้เกิดความยั่งยืนของเศรษฐกิจท้องถิ่นต่อไป